

**ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO**

*

Số 39-CV/BTGĐUK

*Về việc định hướng tuyên truyền
trong sinh hoạt lệ chi bộ*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về cung cấp thông tin trong sinh hoạt lệ chi bộ trực thuộc (*ngoài những nội dung trong quyển thông tin tư tưởng của tỉnh*), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng những nội dung cần tuyên truyền phổ biến, quán triệt trong tháng để các cấp ủy căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế triển khai trong sinh hoạt lệ định kỳ. Ngoài ra định kỳ hàng tháng (*từ ngày 20-22*) các đồng chí truy cập vào Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối (<https://dukqdn.travinh.gov.vn>) để tiếp nhận những nội dung định hướng bổ sung vào chương trình họp.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu Ban Tuyên giáo ĐUK.

TRƯỞNG BAN



Dương Bình Phương

Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

*

ĐỊNH HƯỚNG

Một số nội dung công tác tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 10/2021

(ban hành kèm theo Công văn số 89 -CV/BTGĐUK, ngày 20/10/2021)

Nhằm cung cấp thêm thông tin phục vụ trong sinh hoạt lệ chi bộ tháng 10/2021. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng một số nội dung gửi các đồng chí nghiên cứu tập trung tuyên truyền như sau:

I- Về thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII:

Đề nghị các đồng chí căn cứ tài liệu Thông báo nhanh kết quả Hội nghị do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành (*văn phòng Đảng ủy Khối đã chuyển qua hệ thống I-Office*). Phần này Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập tại hội nghị cán bộ chủ chốt (quí III/2021) và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở để tuyên truyền sâu rộng những kết quả tốt đẹp, những nội dung quan trọng của Hội nghị tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trước mắt cần tập trung quán triệt vào các vấn đề sau:

Thứ nhất: Giới thiệu khái quát chung về hội nghị

Từ ngày 04 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã long trọng khai mạc. Tham dự Hội nghị có 192 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (*173 Ủy viên chính thức và 19 Ủy viên dự khuyết*); đại biểu mời dự có 18 đồng chí không là Ủy viên Trung ương Đảng (*Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, Chính uỷ Quân khu 2, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII*). Tổng số có 210 đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2). Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết

quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Thứ hai: Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong đề cương

1. Một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022:

Cần tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thống nhất ý chí và hành động về những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, đặc biệt là các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo chuyên đề do Ban cán sự đảng Chính phủ trình tại Hội nghị, đã được Trung ương nhất trí thông qua.

2. Một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

- Tuyên truyền khẳng định, các nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng được bàn tại Hội nghị Trung ương lần này, là bước cụ thể hoá yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Tuyên truyền nhấn mạnh về một số điểm mới trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được Hội nghị thông qua, như: mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Đồng thời, *bổ sung*, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "*tiêu cực*" sát hợp tình hình mới.

- Tuyên truyền thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu bế mạc Hội nghị: "*Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể*".

II- Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Kết quả chuyến tham dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 và thăm một số nước Châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (*nội dung được đăng trên Thông tin tư tưởng tháng 10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh*)

III- Tuyên truyền về một số ngày kỷ niệm:

1. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021), theo Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 24/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021): Trên cơ sở Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (*văn phòng Đảng ủy Khối đã chuyển qua hệ thống I-Office*), đề nghị các đồng chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa sự kiện lịch sử quan trọng này tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, chú ý 02 nội dung:

Một là, tuyên truyền về bối cảnh lịch sử và đường lối, chủ trương của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển; khẳng định đây là một trong những con đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ khí đến các chiến trường xa ở miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa thể vươn tới góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Hai là, tuyên truyền về những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc ta, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc; đồng thời giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 – 13/10/2021)

Đề phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10

là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc - đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

4. Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021)

Trải qua 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

5. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/2021)

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng có ghi “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội LH Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Kể từ đó ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

6. Kỷ niệm Ngày truyền thống của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng

Ngày 03/02/1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu các tổ chức tiền thân của Đảng đã họp, nhất trí thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất ở Việt Nam, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động, trực tiếp phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.

- (01/8/1930) Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng: công tác tư tưởng luôn được Đảng ta xác định là mặt trận quan trọng hàng đầu. Ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”.

Tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Sau này, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Ban Tuyên giáo của Đảng.

- **(14/10/1930) Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng:** Từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời lần thứ nhất được tiến hành tại Hương Cảng (Trung Quốc). Tại hội nghị này, Bộ Tổ chức kiêm Giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng được hình thành; đây chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

- **(15/10/1930) Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng:** Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thông qua nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, Cộng sản thanh niên vận động, quân đội vận động và Hội phản đế đồng minh. Từ đây, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động ra đời, đáp ứng yêu cầu tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng, giáo dục, vận động quần chúng, coi đây là một nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của cách mạng nước nhà. Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật. Từ những sự kiện đó, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10/1930 làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

- **(16/10/1948) Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng:** Từ ngày thành lập Đảng (03/02/1930) đến năm 1948, công tác Kiểm tra của Đảng được Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng nhưng chưa phân công cán bộ theo dõi và thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách, nhiệm vụ này do các cấp ủy và các tổ chức Đảng thực hiện. Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ban hành Quyết Nghị số 29-NQ/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, sau đó là Ban Kiểm tra của cấp ủy (nay là UBKT) được thành lập từ Trung ương đến cơ sở. Ngày 16/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ủy Ban Kiểm tra Đảng.

- **(18/10/1931) Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy:** Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ phận

chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng - Tiền thân của Văn phòng cấp ủy sau này. Tháng 5/1947, Văn phòng Trung ương Đảng chính thức được thành lập tại xã Quảng Nạp, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Ghi nhận những thành tích của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là Ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy Đảng.

IV- Triển khai quán triệt một số văn bản chỉ đạo

1. Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị *“về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”*

2. Công văn số 222-CV/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc uốn nắn tình hình tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

3. Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy *“về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030”*.

4. Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tám gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 *“Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”*.

** Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế và thời gian tổ chức cuộc họp, đề nghị các đồng chí nghiên cứu thêm những nội dung trong quyền thông tin tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến thêm về những thông tin tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế.*

**BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI
CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP**